

Giám sát thị trường chăm sóc sức khỏe

Thỏa thuận kinh doanh CareOregon và SCAN

Chương trình [Health Care Market Oversight](#) (HCMO) xem xét các thỏa thuận kinh doanh chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như sáp nhập và mua lại, để đảm bảo việc đó không gây hại cho người dân và cộng đồng ở Oregon. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Y tế Oregon (OHA) đã chấp nhận [thông báo thỏa thuận thay đổi vật liệu](#) đầy đủ từ SCAN Group và CareOregon. Thông báo mô tả các kế hoạch để các công ty kết hợp.

Ai có liên quan?

CareOregon là một công ty phi lợi nhuận cung cấp các phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho những người có Chương trình bảo hiểm y tế Oregon ở nhiều quận, bao gồm các quận Clackamas, Clatsop, Columbia, Jackson, Multnomah, Tillamook và Washington. CareOregon điều hành các tổ chức chăm sóc phối hợp Jackson Care Connect và Columbia Pacific và cung cấp các dịch vụ hành chính cho Health Share of Oregon. CareOregon cũng cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc sức khỏe cuối đời. Công ty phục vụ hơn 500.000 người ở Oregon.

SCAN Group là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại California cung cấp các chương trình sức khỏe Medicare Advantage. SCAN Group cũng điều hành ba nhóm y tế và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và những người có nhà ở không ổn định. Tổ chức phục vụ hơn 270.000 người trên nhiều tiểu bang.

Về thỏa thuận

SCAN Group và CareOregon hy vọng sẽ thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để phục vụ các thành viên Medicare và Medicaid trên nhiều tiểu bang. Trong thỏa thuận được lên kế hoạch, SCAN Group sẽ được đổi tên thành HealthRight và CareOregon sẽ trả 120 triệu đô la để trở thành công ty con của HealthRight. CareOregon không lường trước bất kỳ thay đổi nào đối với các dịch vụ hiện tại và có kế hoạch duy trì đội ngũ quản lý và nhân sự hiện tại. Trước khi kết thúc thỏa thuận, CareOregon sẽ đóng góp 25 triệu đô la để thành lập một quỹ từ thiện nhằm phục vụ nhu cầu của người dân ở Oregon.

Việc gì sẽ diễn ra tiếp theo?

OHA đang tiến hành đánh giá toàn diện thỏa thuận này để hiểu nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng ở Oregon. Trong quá trình xem xét, OHA sẽ sử dụng dữ liệu chăm sóc sức khỏe, báo cáo tin tức và phương tiện truyền thông, thông tin từ các công ty và ý kiến đóng góp của công chúng để quyết định xem có nên phê duyệt thỏa thuận hay không. Sau khi hoàn thành đánh giá, HCMO sẽ đưa ra khuyến nghị về việc có nên tiến hành thương vụ hay không. Thỏa thuận này cũng đang được xem xét bởi các chương trình quản lý khác của nhà nước.

Chúng tôi muốn được lắng nghe từ quý vị!

Ý kiến đóng góp của công chúng rất quan trọng đối với việc xem xét của OHA! Phản hồi của quý vị có thể giúp chúng tôi hiểu thỏa thuận này có thể giúp ích hay có hại cho mọi người trong cộng

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, dưới dạng bản in khổ lớn, chữ nổi hay theo định dạng quý vị mong muốn, miễn phí. Liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ hcmo.info@oha.oregon.gov hoặc qua điện thoại theo số 503-385-5948. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về báo cáo này hoặc muốn yêu cầu thêm thông tin, vui lòng liên hệ hcmo.info@odhsosha.oregon.gov.

Giám sát thị trường chăm sóc sức khỏe

đồng của quý vị như thế nào. Để chia sẻ suy nghĩ và phản hồi của quý vị về thỏa thuận này, vui lòng gửi email hcmo.info@oha.oregon.gov. Trong email của quý vị, hãy bao gồm từ “CareOregon”, suy nghĩ của quý vị và liệu quý vị có ủng hộ hay phản đối thỏa thuận này hay không. Quý vị cũng có thể [đăng ký](#) nhận thông tin cập nhật về đánh giá này.